

## Sao hạn Canh Thìn 2019: Cuộc sống công việc có nhiều rối ren



# SAO CHIẾU MỆNH CANH THÌN NĂM 2019

Có thể nói là năm 2019 không phải là một năm may mắn đối với những ai tuổi Canh Thìn (2000 - 20 tuổi) khi tính theo [bảng sao chiếu mệnh 2019](#) thì nam mệnh gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh và nữ thì gặp Vân Hớn. Cả 2 sao này đều là sao xấu chủ sự gây rối ren trong cuộc sống.

### Sao chiếu mệnh Canh Thìn 2019 nam mạng



## Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nam mạng

*Thổ Tú tháng tám tháng tư  
Gia đình tan tác hao hư bạc tiền  
Lệ trào toi tả triển miên  
Biệt ly nội ngoại muộn phiền tiền đưa*

- Sao chiếu mệnh: Năm nay Quý bạn gặp sao Thổ Tú chiếu mạng, thường sinh rối rắm về công việc, học hành, tình cảm bất hòa và dễ gặp tai nạn. Sao Thổ Tú thuộc hành Thổ, đối với mạng Thổ, ít bị thiệt hại.
- Vận hạn: Năm nay quý bạn mắc phải Hạn gặp Tam Kheo, không có gì đáng ngại, nhưng nên cẩn thận phòng vật nhọn hay tai nạn xe cộ làm thương tích tay chân.
- Tứ trụ: Về Tứ Trụ, với Thiên Hư, Địa Hung: Công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, mưu sự khó thành, có người phá hoại trong công việc, hay đầu tư tiền bạc vào làm ăn đều không đạt được kết quả. Gia đình, tình cảm có thể xảy ra việc không lành.

### Kết luận

Phối hợp xem [tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nam mạng](#) trên các yếu tố, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ, Trung vận là Thiếu thủy, Thổ vận thái quá. Đối với mạng Kim Quý bạn, gặp năm Mộc có phần bất lợi cả về công việc lẫn sức khỏe. Sao Hạn, Vận niên đều yếu kém, không nên tính chuyện đổi thay hay làm ăn lớn... có thể dẫn đến thất bại nhiều. Với tuổi của Quý bạn, nếu đang đi học, vẫn có nhiều cơ hội để thành đạt và nếu đã đi làm thì nên chịu đựng tiếp tục công việc đang có, khó khăn sẽ có người giúp.

### Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 19 âm-lịch dùng 5 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào

► Xem đầy đủ hơn về sao Thổ Tú 2019: <https://doctailieu.com/tu-vi/sao-tho-tu-2019>

### Sao chiếu mệnh Canh Thìn 2019 nữ mạng



## Sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nữ mạng

*Vân Hớn tháng hai tháng năm  
Lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên  
Tháng tám rắc rối than phiền  
Làm ơn mắc oán, muôn phiền tâm thân*

- Sao chiếu mệnh: Sao Vân Hớn chiếu mạng, công việc làm ăn, học hành thường gặp trở ngại, tình cảm rối ren, gia đình bất hòa, có nhiều xáo trộn. Sao Vân Hớn thuộc hành Hỏa, đối với mạng hỏa là gặp sự tương trợ xấu càng thêm xấu
- Vận hạn: Với Hạn Thiên Tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa. Mọi việc nên cẩn thận, nhất là vấn đề tài chính.
- Tứ trụ: Về Tứ Trụ, với Thiên Hư, Địa Lợi: Tuy bản mệnh thì vững nhưng do không hợp thời cho nên đầu năm tất cả mọi công việc đều gặp khó khăn, tất cả các công việc tiền bạc đều do một mình bản thân cố gắng chứ không nhờ vả được anh em bạn bè

### Kết luận

Khi xem [tử vi Canh Thìn 2019 nữ mạng](#) phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ, Trung vận là thiếu Mộc, Thổ vận thái quá. Đối với Quý bạn, mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc biểu hiện

một năm nhiều chuyện buồn đưa tới, cùng với sao hạn và vận niên không tốt làm cho cuộc sống bế tắc và gặp nhiều khó khăn về đường học hành và làm ăn.

### **Cách giải hạn**

Mỗi tháng vào ngày 29 âm-lịch dùng 15 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chánh Nam mà khấn vái : "Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem thêm về [sao vân hớn 2019](#)



Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Chúc các bạn một năm mới Bình An và Tài Lộc.